



**รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก  
ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี**

**พันธกิจที่ 2 การวิจัย**



**(ไตรมาสที่ 1-2)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พันธกิจที่ 2 การวิจัย

ลำดับ	ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน	หลักฐาน
1	<p>เรื่อง : การอบรมเทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะสำหรับเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ เพื่อพัฒนาผลผลิตสู่เกษตรปลอดภัย</p> <p>ประเด็น</p> <p>1. ร่วมดำเนินงาน</p>	<p><b>บุคคลภายนอก :</b> ครูโรงเรียนบ้านหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และบุคลากรศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โครงการตามพระราชประสงค์ตอนขุนห้วย</p> <p><b>การมีส่วนร่วม</b></p> <p>1. ร่วมอบรมเทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะสำหรับเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์เพื่อพัฒนาผลผลิตสู่เกษตรปลอดภัย</p> <p>2. ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ แปลงเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ คุณเสรี โค้วโล่ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี</p>	<p>ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้จากการบรรยาย ทฤษฎี และฝึกปฏิบัติการด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะและแอปพลิเคชันที่จะใช้งานจริงได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การสร้างระบบเกษตรอัจฉริยะด้วยบอร์ดควบคุมการทำงานและวงจรควบคุม</li> <li>2. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมด้วยเซนเซอร์ชนิดต่าง ๆ</li> <li>3. การควบคุมระบบเกษตรอัจฉริยะด้วยแอปพลิเคชัน</li> <li>4. การใช้งานระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับการเกษตร</li> <li>5. การปลูกผักอินทรีย์ การใช้เทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะสำหรับการปลูกผักอินทรีย์</li> </ol>	<p>มหาวิทยาลัยได้รับข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการอบรมเทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะสำหรับเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ เพื่อพัฒนาผลผลิตสู่เกษตรปลอดภัย นำมาปรับปรุงการดำเนินการของมหาวิทยาลัย ต่อไป</p>	<p>1. ข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อข่าว “การอบรมเทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะ”</p> <p>Link : <a href="https://www.pbru.ac.th/pbru/news/65380">https://www.pbru.ac.th/pbru/news/65380</a></p> <p>ภาพประกอบ :</p> 

พันธกิจที่ 2 การวิจัย

ลำดับ	ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนรวม	สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนรวม	ผลจากการมีส่วนรวม	การนำผลจากการมีส่วนรวมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน	หลักฐาน
2	<p>เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย</p> <p><b>ประเด็น</b></p> <p>1. ร่วมดำเนินงาน</p>	<p><b>บุคคลภายนอก</b></p> <p>1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.พ.ยงยุทธ วัชรดุลย์</p> <p>2. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญาดา ประจุกสิลาป</p> <p>3. รองศาสตราจารย์ ดร. สุนุดตรา ตะบูนพงศ์</p> <p>4. นายทศพล หอมคง</p> <p><b>การมีส่วนรวม</b></p> <p>1. ร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จัดทำวิจัย และให้ข้อเสนอแนะในการนำเสนอผลงานของผู้เข้าอบรม</p>	<p>มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เชิญวิทยากรภายนอก ให้ความรู้ผ่านการอบรม บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา</p> <p>สำหรับเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย นโยบายในการยกระดับงานวิจัยและมาตรฐานงานวิจัย การบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) การทำวิจัยแบบสหวิทยาการและทางคลินิก ประเด็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในโครงการวิจัยที่เสนอขอรับจริยธรรมฯ ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบการวิจัย และการฝึกปฏิบัติ ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมครบตามระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่าน</p>	<p>มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ปรับปรุงการจัดการอบรมจากการดำเนินการจัดโครงการครั้งก่อน และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการอบรมผ่านแบบสอบถามออนไลน์ โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผล เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดโครงการ/กิจกรรม ครั้งต่อไป</p>	<p>1. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย</p> <p>Link : <a href="https://www.pbru.ac.th/pbru/news/69405">https://www.pbru.ac.th/pbru/news/69405</a></p> <p>ภาพประกอบ :</p>  

พันธกิจที่ 2 การวิจัย

ลำดับ	ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนรวม	สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนรวม	ผลจากการมีส่วนรวม	การนำผลจากการมีส่วนรวมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน	หลักฐาน
			หลักสูตรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป		
3	<p><b>เรื่อง</b> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ</p> <p><b>ประเด็น</b></p> <p>1. ร่วมดำเนินงาน</p>	<p><b>บุคคลภายนอก</b></p> <p>1. ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>2. ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p><b>การมีส่วนรวม</b></p> <p>1. ร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ</p>	<p>อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเขียนบทความวิจัย และเคยได้รับการตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้</p>	<p>อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับความรู้การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ นำความรู้มาปรับปรุงงานวิจัยและพัฒนาให้ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีคุณภาพ</p>	<p>ข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อข่าว “อบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ”</p> <p>Link : <a href="https://www.pbru.ac.th/pbru/news/71066">https://www.pbru.ac.th/pbru/news/71066</a></p> <p>ภาพประกอบ :</p> 